



ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กำหนดค่าตอบแทน ค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อให้การใช้เงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ อัตราค่าจ้างขั้นสูง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ กรณีที่จ้างด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแรกบรรจุ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้กำหนดค่าตอบแทน ค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นใหม่ ดังนี้

๑. กรณีการจ้างตำแหน่งที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลน หมายถึง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษตามความต้องการของส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์

๒. กรณีการจ้างตำแหน่งที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลน ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ

๓. กรณีการจ้างตามประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่จ้าง ให้จ่ายค่าประสบการณ์เป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปีของอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ โดยให้คิดค่าประสบการณ์ไม่เกิน ๕ ปี

๔. กรณีการจ้างตำแหน่งที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนและมีประสบการณ์ทำงาน เฉพาะตำแหน่งที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่จ้าง ให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าประสบการณ์เป็นรายเดือน ในอัตรารวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์